

ฉบับที่ 10/2560

## เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2560

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมิถุนายน 2560 ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายภาครัฐยังหดตัวจากฐานที่สูงในปีก่อน ส่วนรายได้ภาคการเกษตร รายได้ภาคการท่องเที่ยวและการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตราชะลอตัว ซึ่งทำให้การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงตามราคาอาหารสด และอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลง ส่วนของภาคการเงิน ณ เดือนพฤษภาคม 2560 ทั้งเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน เนื่องจากฐานที่สูงในปีก่อนจากการเบิกจ่ายตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 200,000 บาท) กอปรกับการเบิกจ่ายงบในโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดล่าช้ากว่าที่คาด

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันสะท้อนจากดัชนีอุปโภคบริโภคหมุนเวียนเร็ว (Nielsen's Fast Moving Consumer Goods) ปรับดีขึ้นทั้งจากสินค้าจำเป็นและไม่จำเป็น สอดคล้องกับยอดขายอาหารสดที่ขยายตัวดี ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ชะลอตัวบ้างจากรถยนต์เชิงพาณิชย์และจักรยานยนต์ที่ลดลง แต่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยังขยายตัวได้ ส่วนหนึ่งจากการส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลงเล็กน้อยจากราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มลดลง อีกทั้งรายได้ภาคเกษตรที่ชะลอตัว จึงเป็นปัจจัยหนึ่งให้การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ สำหรับภาคบริการด้านท่องเที่ยว ชะลอตัวจากเดือนก่อน ตามรายได้โรงแรมและรีสอร์ทที่ชะลอตัว ขณะที่รายได้หมวดร้านอาหารและภัตตาคารยังขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 53.8 ทรงตัวจากเดือนก่อน ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติขยายตัวเช่นเดียวกับจำนวนผู้โดยสารผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยาน แต่การขนส่งสินค้าผ่านท่าอากาศยานยังหดตัว

**รายได้เกษตรกร** ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัว ตามผลผลิตพืชสำคัญ โดยผลผลิตข้าวนาปรังที่เก็บเกี่ยวหมดแล้วและผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดน้อยลง เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว ขณะที่ปริมาณผลิตปศุสัตว์ทรงตัว อย่างไรก็ตาม ผลผลิตยางพาราขยายตัวตามผลผลิตต่อไร่และมีพื้นที่กรีดยางเพิ่มขึ้น สำหรับราคาสินค้าเกษตรสำคัญ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและข้าวเปลือกเจ้า 15% ที่ปรับดีขึ้น ตามอุปสงค์จากต่างประเทศที่ต่อเนื่อง ทำให้แรงกดดันด้านราคาลดลง ส่วนราคาข้าวเปลือกเหนียวหดตัว ตามผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากกว่าปีการผลิตก่อนหน้า ด้านราคายางพาราแม้จะยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ชะลอตัว เนื่องจากเงินชะลอคำสั่งซื้อเพราะยังมีสต็อกมากจากการเร่งซื้อในช่วงก่อนหน้า และมีปัจจัยลบจากราคาน้ำมันโลกที่ปรับลดลงมาก ขณะที่ราคามันสำปะหลังหดตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากเปอร์เซ็นต์แป้งที่ต่ำเพราะเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว อีกทั้งเกษตรกรเร่งขุดมันสำปะหลังก่อนครบกำหนดเพราะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเงินชะลอคำสั่งซื้อ และราคาปศุสัตว์โดยรวมหดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** ชะลอลงจากเดือนก่อน โดยการผลิตในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายขาว ชะลอลงจากที่เร่งผลิตในเดือนก่อน ด้านการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ตามความต้องการของผู้ค้าส่งที่ยังมีต่อเนื่อง สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยังขยายตัวต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี **การลงทุนภาคเอกชน** ยังขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการลงทุนภาคการก่อสร้างทรงตัวตามภาวะก่อสร้างหิมทรัพย์โดยรวมที่แม้จะชะลอลง แต่มีสัญญาณลงทุนเพิ่มในบางพื้นที่ สะท้อนจากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเพื่อการค้าและบริการและการพาณิชย์ยังขยายตัว แต่การก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยหดตัว ในส่วนของพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างนอกเขตเทศบาลที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ ยังเห็นการลงทุนเครื่องจักรในกลุ่มที่ได้รับผลดีจากการผลิตเพื่อส่งออก และนักลงทุนยังมีความสนใจลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่งสะท้อนจากเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพิ่มขึ้นจากโรงงานขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์และประกอบรถยนต์โดยสาร และศูนย์ซ่อมบริการซ่อมรถยนต์และพ่นสี และโรงงานทำเกลือบริสุทธิ์ เป็นต้น

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** ชะลอตัวจากเดือนก่อน ตามการนำเข้าที่หดตัวทั้งจากเวียดนาม และจีนตอนใต้ โดยเฉพาะการนำเข้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และโทรศัพท์มือถือ ประกอบกับการนำเข้าจากสปป.ลาวและกัมพูชาต่างชะลอตัวจากการนำเข้าสินแร่ทองแดงและมันเส้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่องตามการส่งออกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ไปจีนตอนใต้ และการส่งออกผลไม้สด (ทุเรียน มังคุด และลำไย) ไปยังจีนตอนใต้และเวียดนาม

**ภาคการเงิน** ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนพฤษภาคม 2560 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนเมษายน ตามเงินฝากประจำที่ขยายตัว ขณะที่เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันชะลอลงส่วนหนึ่งเนื่องจากลูกค้าบางส่วนหันไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนจากสินเชื่อในเกือบทุกประเภท เป็นผลจากการที่สถาบันการเงินหลายแห่งประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับเงินให้กู้ยืม อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินเชื่อที่มีแนวโน้มด้อยลงในกลุ่มธุรกิจยังคงเป็นปัจจัยกดดันการเติบโตของสินเชื่อ

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบอยู่ที่ร้อยละ 0.38 และติดลบต่อเนื่องจากเดือนก่อนตามราคาอาหารสด ได้แก่ ผัก ผลไม้ รวมทั้งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง สำหรับอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลง โดยผู้มีงานทำในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
31 กรกฎาคม 2560  
ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค  
โทร. 0 4391 3542  
E-mail: PornnipT@bot.or.th